

ปริทรรศน์

PERISCOPE

ข่าวทั่วไป

เศรษฐกิจการค้าปลีกกลุ่มการค้า

กระทรวงเศรษฐกิจเปิดเผยว่ากระทรวงเศรษฐกิจการค้าที่จะวางระเบียบว่าด้วยการส่งออกสินค้าออกไปจำหน่ายต่างประเทศเสียใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเลิกกลุ่มการค้าเสีย และกระทรวงเศรษฐกิจจะเป็นผู้กำหนดราคา ปริมาณ และคุณภาพของสินค้าที่ส่งออกเอง ส่วนการหาตลาดจำหน่ายในต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องของพ่อค้าเอง นอกจากจะได้มีการติดต่อซื้อขายกันระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล ในกรณีดังกล่าวกระทรวงเศรษฐกิจก็อาจจะแบ่งโควตาให้พ่อค้าเอกชนเป็นผู้รับช่วงส่งสินค้า หรือมีหนี้ทางกระทรวงเศรษฐกิจก็จะรับซื้อสินค้าของพ่อค้าเอกชน และจัดส่งไปขายยังรัฐบาลที่สั่งซื้อเสียเองดังเช่นที่กระทำกันอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้กระทรวงเศรษฐกิจยังจะได้กำหนดระเบียบข้อบังคับลงโทษ พ่อค้าส่งออกที่ปฏิบัติผิดสัญญากับผู้ซื้ออีกด้วย เพื่อป้องกันมิให้พ่อค้าละทิ้งสัญญาซึ่งเป็นผลเสียต่อกิจการค้าของประเทศ

คำริให้เจ้าของรถยนต์ทุกประเภทมีประกันภัยบุคคลที่สาม

กระทรวงมหาดไทยคำริเห็นว่า เพื่อให้ประชาชนคนเดินถนนได้มีหลักประกันภัยอย่างพอเพียง จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการที่จะกำหนดให้เจ้าของรถยนต์ทุกประเภทมีประกันภัยบุคคลที่ 3 และในขณะนี้ยังมีความเห็นขัดแย้งกันอยู่ว่า การประกันภัยนี้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ และควรจะให้รัฐเป็นผู้รับประกัน หรือยินยอมให้บริษัทประกันภัยเอกชนเป็นผู้รับประกัน ข้อเสนอขึ้นอยู่กับระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ร่าง ก.ม. ภาษีบำรุงท้องที่ใหม่

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ศกนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้คือ เพื่อแยกกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่ออกจากประมวลรัษฎากร เพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อขยายเวลาการเสียภาษีบำรุงท้องที่ให้มากขึ้น และเพื่อสะดวกแก่ผู้เสียภาษี ส่วนอัตราภาษีบำรุงท้องที่ให้ถือตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่ตามประมวลรัษฎากรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ในการประชุมนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการและส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาดำเนินการต่อไป

โอนงานติดต่อของเทศบาลนครกรุงเทพไปอยู่ตามแขวงต่างๆ ในท้องถิ่น

เทศบาลนครกรุงเทพ ฯ จะได้เริ่มโอนงานเกี่ยวกับการขออนุญาตต่าง ๆ เป็นต้นว่าใบอนุญาตสะสมอาหาร การเสียภาษีป้าย และอื่น ๆ ซึ่งเดิมต้องมาติดต่อขอที่เทศบาลนครกรุงเทพ ฯ ไปขึ้นกับแขวงทะเบียนท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งเทศบาลมีประจำอยู่แล้วตามที่มีการอำเภอต่าง ๆ ยกเว้นในเขตอำเภอพระนคร และบ่อนปราบศัตรูพืช ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล

ปัญหาในการพัฒนาชุมชน

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และองค์การบริหารวิเทศกิจ (USOM) ประจำประเทศไทยได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาดังปัญหาต่าง ๆ และทางแก้ไขเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนตามที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เมื่อวันที่ 2 เมษายน ศกนี้ ในการประชุมนี้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายได้นำเอาปัญหาและประสบการณ์ต่างๆ ในการบริหารงานพัฒนาชุมชนมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง สรุปแล้วปัญหาที่ทำให้การพัฒนาชุมชนยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนั้นเนื่องมาจากเหตุต่าง ๆ 3 ประการคือ ประการแรก ผู้ปฏิบัติงานบางคนในระดับหมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัด ยังเข้าใจใน

วิธีดำเนินการพัฒนาชุมชนไม่เพียงพอ ประการที่สอง ในระดับอำเภอและจังหวัดยังขาดเจ้าหน้าที่วิชาการที่จะสนับสนุนการทำงานของพัฒนากรอยู่มาก และประการสุดท้าย คือ ความต้องการผลอย่างรวดเร็วของฝ่ายบริหารเป็นเหตุหนึ่งที่ยกกดดันให้พัฒนากรปฏิบัติงานโดยรีบด่วนโดยขาดการยึดหลักการและวิธีการในการพัฒนาชุมชน

ฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรทำนา

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2507 กรมการข้าว กระทรวงเกษตรได้ทำพิธีเปิดศูนย์ฝึกการใช้เครื่องจักรทำนา และเปิดการฝึกชาวนาให้ทราบถึงวิธีการใช้เครื่องจักร รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกฯ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฝึกฯ ดังกล่าวก็เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ชาวนาในด้านวิทยาการแผนใหม่ ตลอดจนการใช้ บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร ซึ่งนับวันจะเข้ามามีส่วนสำคัญในอาชีพเกษตรกรยุคปัจจุบัน

เสนอร่าง พ.ร.บ. โอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ในการประชุมสภาาร่างรัฐธรรมนูญพิเศษในวันที่ 16 เมษายน ศกนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายจากส่วนราชการบางแห่งซึ่งไม่มีความจำเป็นรีบด่วนที่จะใช้จ่ายในบปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2507 บางรายการเป็นจำนวน 160 ล้านบาท ให้แก่ส่วนราชการที่มีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินในการพัฒนากิจการด้านต่าง ๆ ต่อไปโดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

กระทรวงคมนาคม 44 ล้านบาท กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 116 ล้านบาท รวม 160 ล้านบาท โอนไปจ่ายให้แก่กองกลาง 14.7 ล้านบาท กระทรวงกลาโหม 5.5 ล้านบาท กระทรวงคมนาคม 16.7 ล้านบาท กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 73.4 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย 7 ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการ 10 ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุข 3.4 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 10 ล้านบาท และองค์การลิกไนต์ 19.3 ล้านบาท

งานชุมนุมยุวกสิกรแห่งชาติ

ในระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน ศกนี้ กระทรวงเกษตรได้จัดให้มีการชุมนุมยุวกสิกรแห่งชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2507 ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ความมุ่งหมายในการจัดงานชุมนุมนี้ ก็เพื่อให้สมาชิกและเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปรับปรุงงานยุวกสิกรในท้องถิ่นของตน นอกจากนี้ จะมีการประกวดผลงานด้านต่าง ๆ ของยุวกสิกรด้วย ในปัจจุบันนี้มีหน่วยยุวกสิกรในประเทศไทยรวม 592 แห่ง โดยกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีสมาชิกชายหญิงรวมประมาณ 17,185 คน และมีที่ปรึกษายุวกสิกรประจำท้องถิ่น 893 คน อาชีพของยุวกสิกรได้แก่การเลี้ยงไก่ สุกร ปลา ทำพืชไร่ และกิจกรรมทางเกษตรศาสตร์ สำหรับรายได้ของยุวกสิกรแล้วเฉลี่ยประมาณคนละ 700-800 บาท

เกษตรเปิดท่าเรือประมงใหม่ที่จังหวัดระนอง

ท่าเรือประมงแห่งใหม่ ซึ่งจัดสร้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นเงิน 4,200,000 บาท ณ จังหวัดระนอง ซึ่งกระทรวงเกษตรได้มอบให้องค์การสะพานปลาเป็นผู้ควบคุมดูแลนั้นได้ทำพิธีเปิดเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2507 เป็นต้นไป วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งท่าเรือประมงขึ้นที่จังหวัดระนองนี้ ก็เพื่อจะขยายแหล่งทำการประมงของชาวประมงไทยไปสู่การประมงทะเลลึกย่านมหาสมุทรอินเดียในอนาคต

พิจารณาจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครไทย

ตามที่ ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร ได้ให้ความสนใจในโครงการจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครไทย ซึ่ง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ดำริที่จะให้มีขึ้นเป็นอย่างยิ่งนั้น เพื่อที่จะวางรูปงานก่อตั้งหน่วยอาสาสมัครไทยขึ้น รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาวางแผนงานของหน่วยอาสาสมัครไทยว่าควรจะเป็นไปในรูปใด จึงจะเป็นการเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติมากที่สุด โดยให้ดูแบบอย่างการจัดตั้งหน่วยอาสาสมัคร สันติภาพของสหรัฐอเมริกาที่ส่งเข้ามาให้ความช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้ประกอบด้วย

สาเหตุที่รัฐบาลตำริที่จะจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครไทยขึ้น ก็ด้วยเหตุที่รัฐบาลมีความจำเป็นอย่างรีบด่วนที่จะต้องพัฒนาชนบทในภาคต่างๆ ที่ยังล้าหลังห่างไกลความเจริญอยู่มากเนื่องจากขาดผู้มีความรู้ และปรากฏว่าในแต่ละปี จำนวนผู้มีความรู้ที่สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ผลិតได้นั้นได้ทวีขึ้นจนทางราชการและเอกชนในส่วนกลางไม่สามารถจะรับเข้าทำงานหรือเข้าเรียนต่อได้หมด ทั้งนี้ถ้าหากว่าได้มีการจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครดังกล่าวขึ้น และเมื่อได้มีการฝึกอบรมอย่างถูกต้องแล้ว รัฐบาลก็สามารถจะใช้ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าวนี้ได้ในการพัฒนาประเทศ และในขณะเดียวกันก็จะแก้ไขปัญหาค้นว่างานไปในตัวอีกด้วย ในขณะนี้ กระทรวงมหาดไทยก็กำลังศึกษาพิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งรีบแล้ว แต่เนื่องจากการจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครนี้ จะต้องใช้งบประมาณอยู่มาก และยังต้องใช้เวลาในการอบรมฝึกสอนวิชาการบางอย่างตามความเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นที่จะส่งไปปฏิบัติการอีกด้วย ฉะนั้นการที่จะเริ่มงานนี้จึงต้องใช้เวลาพอสมควร และอาจจะต้องขอความร่วมมือจากต่างประเทศเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือในการฝึกอบรมอีกด้วย

คลังแก้ไขดุลย์การค้าเสียเปรียบ

เนื่องจากปรากฏว่าดุลย์การค้าของเราเสียเปรียบต่างประเทศอยู่ทุกปี กระทรวงการคลังจึงได้วางหลักปฏิบัติโดยออกเป็นหนังสือชี้แจงนโยบายตลอดจนแนวการแก้ไขไว้ ๖ ประการ คือ ประการแรกได้แก่การพิจารณาจัดสรรเงินตราในการสั่งสินค้า ประการที่สองเปลี่ยนระบบการค้าขาย โดยจะพิจารณาเสียใหม่ว่า ถ้าหากการค้าของไทยยังขาดดุลย์อยู่เช่นนี้แล้วต่อไปประเทศไทยอาจจะสั่งซื้อสินค้าจากประเทศที่ซื้อสินค้าของไทยให้มากขึ้นมีสัดส่วนทัดเทียมกัน ส่วนประเทศที่ซื้อสินค้าจากไทยน้อย แต่ไทยยังสั่งซื้อสินค้าเข้ามาอยู่มากก็อาจจะลดปริมาณลงให้ได้สัดส่วนกันเสีย และประการสุดท้าย โดยการตั้งกำแพงภาษีสินค้าบางประเภท อนึ่ง กระทรวงการคลังจะได้ใช้นโยบายดังกล่าวนี้ในการแก้ไขปัญหาดุลย์การค้าไทยและญี่ปุ่น ซึ่งปรากฏว่าเป็นดุลย์การค้าที่ไทยเสียเปรียบตลอดมาหลายปีแล้วด้วย

สำรวจภาวะเศรษฐกิจแม่แดง

กรมสหกรณ์ที่ดิน กรมชลประทาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมมือกันทำการสำรวจภาวะเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของประชาชนที่ประกอบอาชีพทางเกษตร

กรรม ในบริเวณพื้นที่กว่าแสนไร่ของโครงการชลประทานแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของการสำรวจนี้ก็เพื่อที่จะทราบรายได้รายจ่าย ตลอดจน ผลผลิตทางการเกษตรและความต้องการอันจำเป็นในการประกอบอาชีพเพื่อจะได้นำผลการสำรวจนี้ มาใช้เป็นส่วน ประกอบในการ พิจารณาหาทางช่วยเหลือยกระดับฐานะการครองชีพของ ประชาชนในโครงการนี้ให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน เมื่อได้ทราบภาวะเศรษฐกิจที่แน่นอน แล้ว ทางราชการก็จะพิจารณาหาทางช่วยเหลือในรูปต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อไป ในการสำรวจ นี้จะใช้วิธีศึกษาเศรษฐกิจศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ การสำรวจนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน ศกนี้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการสำรวจนี้ คาดว่าจะอยู่ในวงเงินประมาณ 50,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณ ที่กรมสหกรณ์ที่ดินได้รับ

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 3 ปีหลัง

สภาพพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ แจ้งว่า รัฐบาลได้จัดทำรายละเอียดของแผนงานและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 3 ปีหลัง คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นไป เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมียอดเงินที่จะใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดระยะ 3 ปี กว่า 1 หมื่นล้านบาท การพัฒนาเศรษฐกิจในระยะ 3 ปีหลังนี้รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่าจะทำการพัฒนาด้าน อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมอันจะเป็นผลให้ประชาชนได้มีการกินดีอยู่ดี มีรายได้สูงขึ้น รัฐบาลกำหนดจะใช้จ่ายส่วนใหญ่ไปในด้านการขนส่งทางบกและทางน้ำเป็นพิเศษ โดย กำหนดวงเงินไว้ถึง 7,000 ล้านบาท เพื่อให้สินค้าได้ระบายออกสู่ท้องตลาดโดยสะดวก โครงการที่มีความสำคัญรองลงไป ได้แก่โครงการคมนาคมทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าประชาชนทุก จังหวัดจะสามารถติดต่อสื่อสารกันโดยสะดวกทางโทรศัพท์และโทรเลขภายในปี 2510 สำหรับการจัดการรายได้มาใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา 3 ปีหลังนี้ รัฐบาลกำหนดจะขายพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 2,550 ล้านบาท กู้เงินภายในประเทศในวงจำกัด เพื่อมิให้เกิดเงินเฟ้อ จากธนาคารชาติ และธนาคารออมสิน กับแหล่งกู้เงินอื่น ๆ อีกประมาณ 300 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีของแต่ละปี

โครงการปรับปรุงแผนการศึกษาชาติ

กระทรวงศึกษาธิการโดยความร่วมมือของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะได้จัดทำสำมะโนโรงเรียน สำมะโนครู และสำมะโนนักเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทราบถึงจำนวนโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวนครูและจำนวนนักเรียน เพื่อนำมาทำการวิจัยเปรียบเทียบว่ายังมีการขาดแคลนในด้านใดบ้าง ผลวิจัยนี้จะใช้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและวางแผนการศึกษาของชาติใหม่เพื่อให้ ประชาชนมีการศึกษาถึงระดับที่ต้องการ ภายในเวลารวดเร็ว

อนึ่ง ในการปฏิบัติตามแผนการศึกษาชาติ ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2503 นั้น มีสาระสำคัญที่ได้ดำเนินการปรับปรุงตลอดมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2507 นี้ กระทรวงศึกษาธิการจะได้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับเตรียมอุดมศึกษาเต็ม) เพิ่มขึ้นให้ครบทุกจังหวัด อันนับได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามแผนการศึกษาชาติโดยสมบูรณ์

เพิ่มงบประมาณเกี่ยวกับการศึกษา

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการศึกษา 6 ปี ในหลักการต่อไปนี้เป็นคือ รัฐบาลพร้อมที่จะตั้งงบประมาณเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นคิดเฉลี่ยแล้วปีละ 10% รัฐบาลพร้อมที่จะตั้งงบประมาณสมทบเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือในการพัฒนาการศึกษาเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 6 ปี สำหรับการกำหนดโครงการ ควรจะให้ความสำคัญแก่การศึกษาในตำบล อาชีวะและมหาวิทยาลัยในสายที่มีความต้องการ มากเพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติก่อน สำหรับสายมัธยมศึกษาสามัญและประถมศึกษาชั้น นั้น เห็นควรให้ทำการปรับปรุงในด้านปริมาณและคุณภาพตามกำลังเงินสำหรับการฝึกหัดครูควรต้องมีโครงการร่วมด้วยทุกระดับ

การวิจัยปัญหาบุคคลอันธพาล และปัญหาบุคคลต่างด้าวในประเทศไทย

ตามที่สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ได้ทำการวิจัยปัญหาบุคคลอันธพาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 นั้น บัณฑิตการวิจัยนี้ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว กล่าวคืออยู่ในระหว่างจัด

พิมพ์รายงานผลการวิจัยอยู่ ในการวิจัยนี้ได้พบสาเหตุสำคัญที่ทำให้บุคคลประพฤติตนเป็น
อันธพาลคือ สภาพแวดล้อมในสังคม สภาพครอบครัวไม่ปกติสุข และการขาดเจ้าหน้าที่ใน
การดูแลควบคุมให้ทั่วถึง

สำหรับการวิจัยเรื่องปัญหาคนต่างด้าวนั้น ในขณะนี้คณะกรรมการ ฯ กำลัง
ศึกษาวิธีปฏิบัติต่อคนต่างด้าวของนานาประเทศ โดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกา ฟิลาปปินส์
และอินโดเนเซียอยู่ โดยมุ่งที่จะนำเอามาตรการต่าง ๆ เหล่านั้นมาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ประเทศไทยต่อไป สำหรับความมุ่งหมายของการวิจัยนี้ก็เพื่อที่จะหาทางอำนวยความสะดวก
ให้แก่คนต่างด้าวที่มาพำนักอยู่ในประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคน
ไทยและคนต่างด้าวให้ดียิ่งขึ้น

การสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา จะได้จัดส่งอาจารย์นิสิตและนักศึกษา ใน
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไปดำเนินการสำรวจสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ความนิยมเชื่อถือ และความต้องการของไทย
ตลอดจนความสามารถที่จะรับเอาความเปลี่ยนแปลงในค่านิยมต่าง ๆ ของสังคมมาปฏิบัติ สํา-
หรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจนี้จะนำมาใช้เป็น
ประโยชน์ในด้านการปกครอง หลังจากการสำรวจครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สภาวิจัย ฯ ดำริ
จะทำการสำรวจชนิดเดียวกันให้ทั่วทุกภาคของไทย

ข่าวคณะรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ใหม่ของคณะ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ค่อนข้างจะโชคดียิ่งมากในขณะนี้ เนื่องจากมีโอกาสได้รับผู้ทรงคุณวุฒิในแขนงต่าง ๆ มาช่วยงานซึ่งกำลังทวีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก กล่าวคือในระยะรอบสามเดือนที่ล่วงมานี้ มีอาจารย์สำเร็จการศึกษากลับมาประจำทำงานกับคณะฯ ถึง 2 ท่าน คือ อาจารย์ดำรง แก้ววิเชียร ได้รับปริญญา M.A. (Government) จากมหาวิทยาลัย Cornell และอาจารย์ทิตยา สุวรรณชฎ ได้รับปริญญา M.S. (Rural Sociology) จากมหาวิทยาลัย Cornell เช่นกัน อาจารย์ทั้งสองท่านนี้จะมาร่วมทำงานของคณะฯ ในตำแหน่งอาจารย์ประจำโท ฝ่ายวิจัย พวกเราชาวคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอต้อนรับอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยยินดียิ่ง

อาจารย์ไปศึกษาและดูงานในสหรัฐอเมริกา

พร้อม ๆ กับข่าวการกลับมาประจำทำงานของอาจารย์สองท่านดังกล่าวข้างต้น คณะฯ ก็ต้องขาดแรงสำคัญไปชั่วคราวอีกแรงหนึ่ง เนื่องจากว่า อาจารย์ดร. อาษา เมฆสุวรรณ อาจารย์ประจำฝ่ายการสอน ซึ่งได้รับทุนองค์การสหประชาชาติ เพื่อเดินทางไปดูงานเกี่ยวกับการวางแผนและการสอนวิชาพัฒนาการบริหาร ดังได้เสนอข่าวไปแล้วในฉบับก่อน บัดนี้อาจารย์ดร. อาษา ได้ออกเดินทางจากประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2507 เราขออวยพรให้อาจารย์ดร. อาษา เดินทางด้วยความปลอดภัย และประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ดังกล่าวทุกประการ

การอภิปรายปัญหาเกี่ยวกับการเขียนภาษาไทย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2507 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดให้มีการประชุมอภิปรายปัญหาเกี่ยวกับการเขียนภาษาไทย ในรูป panel forum ขึ้น โดยมีอาจารย์กรีช เกตุแก้ว อาจารย์ประจำฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นพิธีกร อาจารย์

ดร. เกษม สิริสัมพันธ์ อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นายสุทัศน์ สิริสวญ จากสำนักงาน ก.ค.ภ. พ.ศ.ศ. สิริ สุจริตกุล จากกรมตำรวจ และนายจ้านง กุมลย์วิสัย จากกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้อภิปราย วัตถุประสงค์ในการที่จัดให้มีการอภิปรายขึ้น ก็ เพื่อที่จะให้นักศึกษาซาบซึ้งถึงความสำคัญในการถ่ายทอดและประมวลความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและการปฏิบัติราชการ การอภิปรายนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมฝ่ายการฝึกอบรมฯ เริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. และสิ้นสุดลงในเวลา 17.00 น. โดยมีอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมฟังการอภิปรายเป็นจำนวนมาก

การดำเนินงานตามโครงการวิจัย

เนื่องจากฝ่ายวิจัย ดำริเห็นว่างานวิจัยต่างๆ ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ดำเนินการจัดทำด้วยตนเองก็ดีหรือที่นักศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการรับปริญญา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตก็ดี เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง สมควรจะได้พิมพ์เผยแพร่ให้บรรดาผู้สนใจต่าง ๆ ในวงการภายนอกได้มีโอกาสทราบและติดตามการเคลื่อนไหวด้วย แต่เนื่องจากผู้สนใจดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพและภารกิจที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจำ มีเวลาที่จะศึกษาค้นคว้าเพียงจำกัด จึงไม่สะดวกที่จะมาศึกษาค้นคว้าหรือติดตามข่าวคืบหน้าของงานวิจัยต่าง ๆ ที่คณะฯ ได้ดำเนินการไปด้วยตนเอง ฝ่ายวิจัยจึงเห็นเป็นการสมควรที่จะจัดพิมพ์เผยแพร่ผลสรุปของการวิจัยที่น่าสนใจดังกล่าวเป็นเรื่องๆ ไป การจัดพิมพ์นั้นจะได้ทำเป็นรูปจุลสาร ชื่อว่า จุลสาร รปศ. ขนาดแปดหน้ายก หนาประมาณ 1-2 ยก จุลสารดังกล่าวนี้จะจัดส่งเป็นอภิธานนาการแก่ผู้เป็นสมาชิกของวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่าน ส่วนที่เหลือ ฝ่ายวิจัยยินดีแจกจ่ายให้แก่ผู้สนใจทุกท่านที่ติดต่อขอรับมา จุลสาร รปศ. นี้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งคราวตามแต่จะเห็นสมควร สุดแต่ว่าจะมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อชนส่วนใหญ่เมื่อใด ก็จะได้นำมาจัดทำรายงานโดยสรุปเพื่อเผยแพร่เป็นครั้งคราวไป สำหรับจุลสารฉบับแรกและฉบับที่สองประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม ศกนี้นั้นได้จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสมาชิกวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านคงจะได้รับพร้อมกันวารสารฯ ฉบับนี้แล้ว

การบรรยายเกี่ยวกับการวิจัย

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้เชิญอาจารย์ ดร. อมร รักษาสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิจัย อาจารย์ดำรง แก้ววิเชียร และอาจารย์ทิทยา สุวรรณชฎ อาจารย์ประจำฝ่ายวิจัยไปช่วยบรรยาย เรื่อง “การวิจัยด้วยวิธีสำรวจ” แก่พัฒนากรจัตวา ณ ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2507 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 120 คน

การฝึกอบรมข้าราชการ

ในระยะสามเดือนที่แล้วมานี้ ฝ่ายการฝึกอบรม คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในการฝึกอบรมข้าราชการระดับต่างๆ สรุปได้ดังนี้คือ

ตามที่กรมที่ดินได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานที่ดินอำเภอทั่วราชอาณาจักรขึ้น โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 9 รุ่น รุ่นละ 2 สัปดาห์ และได้ดำเนินการไปแล้ว 3 รุ่นนั้น สำหรับการอบรมรุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ซึ่งจะได้จัดให้มีขึ้นในเดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายนตามลำดับนั้น กรมที่ดินได้ขอความร่วมมือให้คณะรัฐประศาสนศาสตร์จัดส่ง อาจารย์ กริช เกตุแก้ว ไปช่วยบรรยายในหัวข้อวิชา “มนุษยสัมพันธ์” ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 4 มีนาคม และ 8 เมษายน ตามลำดับ ณ ห้องประชุมของกรมที่ดิน มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 3 รุ่น ประมาณ 180 คน

ในปีการศึกษา 2507 นี้ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก กระทรวงกลาโหม ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรการจ้งานส่งกำลังชั้นสูง (The Army Supply Management Course) ขึ้นเป็นรุ่นที่ 7 เพื่อเผยแพร่หลักและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานแขนงนี้แก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการส่งกำลังของกองทัพบก โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบกได้ขอความร่วมมือมายังคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้จัดอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปช่วยบรรยายในหัวข้อวิชามนุษยสัมพันธ์และประมุขศิลป์ แก่นายทหารจำนวน 45 คน ซึ่งทางคณะฯ ได้จัดส่ง อาจารย์กริช เกตุแก้ว ไปช่วยในการบรรยายดังกล่าวแล้ว

ตามที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดหลักสูตรและดำเนินการสัมมนาพัฒนากรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้จัดดำเนินการไปแล้วรวม 3 รุ่นนั้น ปรากฏว่าได้ผลดียิ่ง กรมการปกครองจึงได้จัดดำเนินการสัมมนารุ่นต่อไปเป็นรุ่นที่ 4 สำหรับกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตรังและพัทลุง ณ ศาลาประชาคม จังหวัดตรัง ในระหว่างวันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2507 และรุ่นที่ 5 สำหรับกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนการช่างสตรีประจำจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม-10 เมษายน 2507 ในการนี้ได้เชิญอาจารย์ในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ไปนำอภิปรายในหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้ คือ ดร. ชูบ กาญจนประกร เรื่อง "แนะนำหัวข้อวิชา" และ "การวางแผนงาน" อาจารย์ปถม ชาญสรณ์ เรื่อง "ศิลปการเกลี้ยกล่อม" และ "การประชุมแบบซินติกเทท" อาจารย์กรีช เกตุแก้ว เรื่อง "มนุษยสัมพันธ์" และ "หลักและวิธีการฝึกอบรม" และอาจารย์อาชวัน วายวานนท์ เรื่อง "ศิลปการเกลี้ยกล่อม"

ในระหว่างวันที่ 13-24 มกราคม และวันที่ 9-20 มีนาคม 2507 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการสัมมนาพัฒนาข้าราชการและพนักงานในระดับหัวหน้าแผนกขึ้นเป็นรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ตามลำดับ ณ ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ในการนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เชิญอาจารย์ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ไปเป็นผู้นำอภิปรายในหัวข้อวิชาต่าง ๆ ได้แก่ อาจารย์ ธวัช ฉัตรเนตร เรื่อง "การสำรวจปัญหา" และ "การจัดรูปงาน" อาจารย์กรีช เกตุแก้ว เรื่อง "การแนะนำแก่คนเข้าทำงานใหม่" มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้ง 2 รุ่น รวม 48 คน